

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.82 แข็งค่ารับดอลลาร์อ่อนหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแย่กว่าคาด

นายพูน พาณิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.82 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากปิดวันก่อนที่ระดับ 33.91 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาทยอยแข็งค่าขึ้นในลักษณะ Sideways Down ตามการทยอยอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ หลังเผชิญแรงกดดันจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จาก Conference Board ปรับลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 92.9 จุด แย่กว่าคาด ท่ามกลางความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ จากนโยบายกีดกันทางการค้าของรัฐบาล Trump 2.0

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท ยังเสี่ยงทยอยอ่อนค่าลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจแกว่งตัวในลักษณะ Sideways Up หลังเงินดอลลาร์ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้าง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ

ทั้งนี้ ราคาทองคำยังเสี่ยงอยู่ในช่วงการพักฐาน เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่เพิ่มเติม โดยในส่วนของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ อย่าง สงครามรัสเซีย-ยูเครน ลดความร้อนแรงลงไปได้บ้าง หลังรัฐบาลสหรัฐ บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทะเลดำ และข้อตกลงห้ามโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานกับทั้งฝรั่งเศสและยูเครน

คืนนี้ฝั่งสหรัฐ ตลาดจะรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจ อาทิ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนก.พ. รวมถึงการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโตเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้

นายพูน คาดกรอบเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ 33.75-34.00 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.22 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 150.58 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0785 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0796 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 34.008 บาท/ดอลลาร์

-สภาผู้แทนราษฎร นัดลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ภายใต้สโลแกนของฝ่ายค้าน "ดีแลกประเทศ" ในวันที่เวลา 10.00 น. หลังจากการอภิปรายฯ ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม (24-25 มี.ค.) ได้สิ้นสุดลงเมื่อคืนนี้ ในเวลาประมาณ 22.30 น.

-อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 68 ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 68 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากพบว่า การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันที่ไม่เป็นไปตามแผน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-แอตต้าชี้ กาสีโนถูกกฎหมายจุดเสี่ยงท่องเที่ยวไทยจริง "สี จิ้นผิง" ไม่ส่งเสริมคนจีนเที่ยวบ่อนพนัน หวั่นไทยบังคับใช้กฎหมายหะหลวมได้ไม่คุ้มเสีย

-ผู้ว่าการ กทท.เซ็นเอ็มโอยู'เอฟวัน' ตั้งเป้าจัดแข่งปี 2571 เล็งสนาม บริเวณพื้นที่จตุจักร

-ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลง 7.2 จุด สู่ระดับ 92.9 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 จากระดับ 100.1 ในเดือนก.พ. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 94.2

-สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูตีสส์ ออกรายงานเตือนว่า สถานะด้านการคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ลดน้อยลง

-หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า นโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ในลักษณะคุมเข้ม แต่ยอมรับว่าเฟดมีความคืบหน้าช้าลงในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%

-ประธานเฟดสาขา นิวยอร์กกล่าวว่า บริษัทเอกชนและภาคครัวเรือนของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต

-สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันอังคาร (25 มี.ค.) หลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากร

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (25 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและให้เงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้น

-เว็ลด์ ลิเบอร์ตี ไฟแนนเชียล (World Liberty Financial) ธุรกิจริบโทเคอร์เรนซีของโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า บริษัทจะเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากระดมทุนได้ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากการขายโทเคนคริปโทฯ อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า \$WLFI

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ (28 มี.ค.) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้